

สรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	แผนกวิชา	ชื่อวิจัยในชั้นเรียน
1	นายประวิตร บุญก่อสร้าง	การตลาด	ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2	นายธีรพันธ์ สุขสบาย	ช่างยนต์	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน ความอดทน ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
3	นางสาวนงลักษณ์ ริมศิริ	ศิลปะประดิษฐ์	การศึกษาปัญหาในการเข้าเรียนของนักศึกษาระยะสั้นแผนกศิลปะ
4	นายอเนก สุขล้วน	ช่างยนต์	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา การขัยรถยนต์ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น
5	นายพรศักดิ์ ภิรมย์ลาภ	ไฟฟ้ากำลัง	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
6	นายธนวัฒน์ โยมญาติ	ช่างยนต์	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชางานปรับ อากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ปวช.2
7	นางสาววราภรณ์ โอภาโส	เสริมสวย	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเสริมสวยเบื้องต้น 1ของนักศึกษาระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย
8	นายพงษ์สิทธิ์ พิริ	การโรงแรม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของ นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
9	นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์	บัญชี	เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการ เรียน ของนักเรียน ปวช.1 การโรงแรม
10	นายประสพ เลิศพงศ์พิรุฬห์	อิเล็กทรอนิกส์	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาวงจร ไอซีและการประยุกต์ใช้งานของนักศึกษา
11	นายศุภชัย ชินเดช	ช่างยนต์	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษา ปวช.1/1 ช่างยนต์
12	นายพลพงษ์ ปัญญา	ช่างยนต์	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางาน เครื่องล่างรถยนต์นักศึกษา ปวช.2

13	นายณฤนาท ประชุมสุข	ช่างยนต์	เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ปวช.2
14	นางสาวสุศารัตน์ แห่งทอง	สามัญ	การสอนซ่อมเสริมเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15	นางจิณาริน แสงเรือง	ตัดเสื้อ	ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูสอนวิชาเสื้อเบื้องต้นหลักสูตรระยะสั้น
16	นายอดิเรก แสงคล้าย	ไฟฟ้ากำลัง	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์แบบเข็มของนักศึกษา ปวช.1 ไฟฟ้ากำลัง
17	นางสนอง เพ็ญภู	ตัดผมชาย	ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของนักเรียนสาขาตัดผมชาย
18	นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ	เครื่องกล	ความมีวินัยในตนเองในการปฏิบัติงานตะไบและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
19	นายจักริน ศิริสำราญ	คอมพิวเตอร์	การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียน-นักศึกษา